

Số: /KH-MTTQ-BTT TP. Bắc Kạn, ngày tháng 5 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch số 474 /KH-MTTQ-BTT, ngày 26/4/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Kế hoạch số 241-KH/TU, ngày 02/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2022 -2030.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới (viết tắt Kết luận số 70-KL/TW) và Kế hoạch số 241-KH/TU, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở; phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo theo quy định.

### II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 241-KH/TU và các nội dung Kết luận số 70-KL/TW, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả phong trào thể dục, thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền, vận động phát triển phong trào thể dục thể thao người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc, địa phương; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức

tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao số lượng, chất lượng các chuyên mục tin, bài về thể dục, thể thao và kiến thức, kỹ năng về hoạt động thể dục, thể thao cho Nhân dân.

**2.** Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW và Kế hoạch số 224-KH/TU của Thành ủy gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Đẩy mạnh xã hội hoá, vận động cá nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển thể dục, thể thao, đặc biệt đối với các môn thể thao thành tích cao của tỉnh, của thành phố.

**3.** Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2022 -2030. Thực hiện tốt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2023 -2030; Kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao đã ban hành

**4.** Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến công tác thể dục, thể thao trong tỉnh. Kịp thời biểu dương, lan toả trên các nền tảng internet, mạng xã hội những gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan tới việc thực hiện Kết luận số 70-KL/TW.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố**

Ban hành và tổ chức triển khai các nội dung của kế hoạch; chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 70-KL/TW và Kế hoạch số 224-KH/TU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng thành phố Bắc Kạn, giai đoạn 2022 -2030; kiểm tra, hướng dẫn, giám sát đánh giá kết quả thực hiện trong hệ thống Mặt trận; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân liên quan đến công tác phát triển thể dục, thể thao trong tình hình mới trên địa bàn thành phố.

#### **2. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường**

Căn cứ các nội dung trên, xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị đối với hệ thống Mặt trận của địa phương; hướng dẫn chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền phù hợp; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể triển khai; tổ chức giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến, kịp thời nắm bắt tình hình trong nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về những nội dung liên quan và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn/.

***Nơi nhận:***

*Gửi bản điện tử:*

- BTT Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- TT Thành ủy;
- UBND TP;
- BTT Ủy ban MTTQ VN TP;
- BTT Ủy ban MTTQ VN các xã, phường;
- Lưu: MTTQ TP.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lý Văn Chính**